

โปรโมชั่น : เครื่องกรองอากาศ แอทโมสเฟียร์ สกาย และแอทโมสเฟียร์ มินิ
ตั้งแต่ 13 ธ.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65

บัตรที่ร่วมรายการ	ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 36 เดือน ฟรี! เครดิตเงินคืน หรือ ของสมนาคุณจากบัตรที่ร่วมรายการ
<p>บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด บัตรเครดิตกสิกรไทย บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย</p>	<p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับบัตรแอมเวย์เครดิต การ์ด และบัตรเครดิตกสิกรไทย</p> <p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน หรือ 24 เดือน สำหรับบัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย</p> <p>ฟรี! เครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 10,000-29,999 บาท/เชลล์สลิป</p> <p>ฟรี! เครดิตเงินคืน 400 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป</p> <p>เงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทยและบัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย โดยไม่ต้องลงทะเบียน SMS - จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท / บัตร / วัน (จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ) - เครดิตเงินคืนให้ภายใน 60 วันหลังจบบัตรรายการส่งเสริมการขาย - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรที่ทำรายการผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือนเท่านั้น - บัตรเครดิต Line Point ไม่สามารถร่วมรายการได้ - กรณีทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน amway.co.th / Amway Click / Line ไม่ร่วมรายการรับเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิต
<p>บัตรที่เข้าร่วมเฉพาะรายการพิเศษ 1 มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน ทุกหน้าบัตร - บัตรซิมเพิล วิซ่า การ์ด ทุกหน้าบัตร - บัตรเครดิตโลตัส ทุกหน้าบัตร - บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ที่ไม่ใช่วิซ่า การ์ด) ทุกหน้าบัตร <p>บัตรที่เข้าร่วมทั้งรายการพิเศษ 1 และพิเศษ 2 มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - บัตรเครดิตกรุงศรี ทุกหน้าบัตร - บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วิซ่า การ์ด - บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วิซ่า แพลทินัม การ์ด 	<p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ* (กรุณาดูเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืนเพิ่มเติมด้านล่าง)</p> <p>รับเครดิตเงินคืนเมื่อทำการผ่อนชำระ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับเครดิตเงินคืน 80 บาทเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 4,500 - 14,999 บาท/เชลล์สลิป 2. รับเครดิตเงินคืน 300 บาทเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 15,000 - 24,999 บาท/เชลล์สลิป 3. รับเครดิตเงินคืน 500 บาทเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 - 34,999 บาท/เชลล์สลิป 4. รับเครดิตเงินคืน 700 บาทเมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป <p>*SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ "AM29" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์) หรือลงทะเบียนผ่านช่องทาง App UCHOOSE</p> <p>พิเศษ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 15%** เมื่อมียอดชำระสินค้า ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป (ผ่อนชำระหรือชำระเต็มจำนวน)</p> <p>ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไปและไม่เกินมูลค่าสินค้า ลงทะเบียนการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังทำรายการทุกครั้งและภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น สงวนสิทธิ์ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วิซ่า และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วิซ่า แพลทินัม การ์ดเท่านั้น รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่เข้าร่วมรายการกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน บัตรซิมเพิล บัตรเครดิต โลตัส และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ที่ไม่ใช่วิซ่า การ์ด) ทุกหน้าบัตร (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี)</p> <p>เพียงกด *465*11323*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก#โทรออก (สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วิซ่า)</p> <p>เพียงกด *465*60833*ตามด้วยหมายเลขบัตร 4 หลักสุดท้าย*คะแนนที่ต้องการแลก#โทรออก</p> <p>สำหรับยอดผ่อนชำระ ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%*</p> <ul style="list-style-type: none"> • จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน <p>สำหรับยอดชำระเต็มจำนวน ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 15%**</p> <ul style="list-style-type: none"> • จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ/ หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ • สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

- สำหรับบัตรเครดิตและบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า สามารถร่วมรายการผ่อนชำระและรับเครดิตเงินคืนได้ทั้งช่องทางออนไลน์และที่แอมเวย์ ซีโอปทุกสาขา

พิเศษ 1 :

- รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 700 บาท ต่อเซลล์สลิป และไม่เกิน 10,000 บาทต่อหมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ (โดยรวมการผ่อนชำระทุกรายการทั้งผ่อน 0% ของโปรโมชั่นใดๆ และผ่อนแบบมีดอกเบี้ยในช่วงระหว่าง 1 ก.ค.65 – 31 ธ.ค.65)
- ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดผ่อนชำระตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทำรายการเท่านั้น

พิเศษ 2 :

*2.1 กรณีผ่อนชำระ

- ยอดผ่อนชำระแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืน/เซลล์สลิป
- เมื่อมียอดผ่อนชำระ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไป และไม่เกินมูลค่าสินค้า ลงทะเบียนการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังทำรายการผ่อนชำระ เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ของจำนวนที่สมาชิกบัตรแลก โดยแลกคะแนนสะสมภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น จำกัดสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน (จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)

**2.2 กรณีชำระเต็มจำนวน

- ยอดชำระเต็มจำนวนแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณเครดิตเงินคืน/เซลล์สลิป
- เมื่อมียอดชำระเต็มจำนวน ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ใช้คะแนนสะสมตั้งแต่ 3,000 คะแนนขึ้นไป และไม่เกินมูลค่าสินค้า ลงทะเบียนการแลกคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือ หลังทำรายการชำระเต็มจำนวน เพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ของจำนวนที่สมาชิกบัตรแลก โดยแลกคะแนนสะสมภายในวันที่ทำรายการเท่านั้นจำกัดสิทธิ์รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 60,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ หรือเทียบเท่าการใช้คะแนนสะสมสูงสุด 400,000 คะแนน (จำกัดการแลกคะแนน 10 สิทธิ/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
- สงวนสิทธิ์ร่วมรายการพิเศษ 2 เฉพาะบัตรเครดิตกรุงศรี บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด เท่านั้น
- ไม่เข้าร่วมรายการกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน บัตรซิมเฟิล บัตรเครดิต โลตัส และบัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ (ที่ไม่ใช่วีซ่า คาร์ด) ทุกหน้าบัตร
- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ ที่ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนผ่านโทรศัพท์มือถือหลังทำรายการผ่อนชำระหรือรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
 - บริษัทฯ จะทำการหักคะแนนสะสมหลังการกดรหัส USSD โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก ณ วันที่ทำรายการ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี
 - หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการแลกคะแนนต้องตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในระบบเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อศูนย์บริการบัตร
- สงวนสิทธิ์การแลกรับเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอต่อการแลกเท่านั้น
- บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
- รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมโปรโมชั่น หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆในรอบและเวลาเดียวกัน
- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีที่สงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการเครดิตเงินคืนในรอบบัญชีของท่าน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบในกรณีจำเป็น


บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน

บัตรเครดิตเงินสด SCB Speedy Cash

ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน 18 เดือน 24 เดือน หรือ 36 เดือน

(ผ่อนนานสูงสุด 36 เดือน)

<p>บัตรเครดิตธนาคารซีทีแบงก์</p>	<p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับเครื่องกรองอากาศแอมเพียร์ มินิ รับสิทธิ์ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน</p> <p>สำหรับเครื่องกรองอากาศ แอมโอสเฟียร์ สกาย เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป รับของสมนาคุณกระเป๋า Visa Affluent Duffel Bag มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 1 ใบ จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม)</p> <p>*SMS ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ AM1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)</p> <p>เงื่อนไข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีทำรายการผ่อนชำระผ่านช่องทางออนไลน์ amway.co.th / Amway Click / Line ไม่ร่วมรายการรับของสมนาคุณ - สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตซีทีแบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น - เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการและแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 10 เดือน ยอดตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป/เชลล์สลิป จำกัดการรับของสมนาคุณ 1 ใบ ต่อท่าน ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) - โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการร่วมรายการแบ่งชำระตลอดจนจำนวนงวดในการชำระ ณ จุดขายก่อนทำรายการ - ธนาคารจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตโดยจัดส่งไปรษณีย์ภายใน 60 หลังจบรายการ - สมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการจัดส่งของสมนาคุณ - กรณีที่ของสมนาคุณหมด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของสมนาคุณอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงหรือเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นได้ - ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ในกรณีที่พบปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ให้บริการโดยตรง - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ 
<p>บัตรเครดิต KTC บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC Proud</p>	<p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน</p>
<p>บัตรเครดิตทีบีบี / บัตรเครดิตทีเอ็มบี / บัตรเครดิตธนชาต บัตรกดเงินสด ttb flash บัตรสินเชื่อบุคคลชนชาติ FLASH PLUS</p>	<p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตทีบีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต</p> <p>ผ่อนชำระ 0% นาน 10, 18 หรือ 24 เดือน สำหรับบัตรกดเงินสด ttb flash บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลชนชาติ FLASH Plus</p>
<p>หมายเหตุและเงื่อนไขสำหรับทุกรายการผ่อนชำระ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนเดือนที่ผ่อนชำระขึ้นอยู่กับแต่ละโปรโมชันตามที่บริษัทกำหนด กรุณาดูรายละเอียดของโปรโมชันแต่ละรายการ 2. บัตรเครดิตสามารถทำรายการผ่อนชำระได้ทั้งช่องทางแอมเวย์ ซ็อบ และออนไลน์ โดยผ่อนชำระนานสูงสุด 10 เดือนเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิต 3. กรณีบัตรอื่นที่ไม่ใช่บัตรเครดิต เช่น บัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC PROUD บัตรกดเงินสด ttb flash บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลชนชาติ FLASH Plus บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และบัตรกดเงินสด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทำรายการผ่อนชำระทางออนไลน์ amway.co.th / Amway Click / Line ได้ กรุณาทำรายการผ่อนชำระที่แอมเวย์ ซ็อบ ทุกสาขา เท่านั้น 4. กรณีผ่อนชำระที่แอมเวย์ ซ็อบ นักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิกเจ้าของคำสั่งซื้อต้องเป็นเจ้าของบัตร และมาดำเนินการด้วยตนเองเท่านั้น 5. กรณีผ่อนชำระแบบมีดอกเบีย อัตราดอกเบี้ยในการผ่อนชำระผ่านทางแอมเวย์ ซ็อบ และทางออนไลน์ อาจแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 6. รายการเครดิตเงินคืน หรือของสมนาคุณ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ 7. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทหรือธนาคารถือเป็นที่สุด 8. สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ แอมเวย์ ซ็อบ ทุกสาขา, www.amway.co.th หรือ Amway Contact Center 02-725-8000 	